



การประกันภัยอิสราภาพ*

โดย นางสาวจุฬารัตน์ ยะประนัน
นิติกร ๓ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย



การประกันภัยอิสราภาพคืออะไร

การประกันภัยอิสราภาพ เป็นการประกันภัยที่จัดทำขึ้นโดยมีแนวความคิดมาจากการที่ศาลยุติธรรมจะจัดระบบการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการหาหลักประกันมาวางศาล โดยใช้หนังสือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยมายื่นต่อเจ้าพนักงานเพื่อใช้ในการประกันตัวซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

ศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัย จึงได้ร่วมกันจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอิสราภาพขึ้น เมื่อประชาชนได้ซื้อประกันภัยอิสราภาพแล้ว บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองให้ผู้เอาประกันภัยถือไว้หากผู้เอาประกันภัยได้ทำความผิดและตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างระยะเวลาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความสะดวกอย่างยิ่งจากการที่สามารถใช้หนังสือรับรองนี้ ยื่นแก่เจ้าพนักงาน เพื่อใช้ในการประกันตัวโดยไม่ต้องหาหลักทรัพย์อื่นใดมาวางเป็นหลักประกัน

การประกันภัยอิสราภาพมี ๒ แบบ คือ

แบบที่ ๑ กรมธรรม์ประกันภัย

อิสราภาพก่อนกระทำความผิด (ใช้กับบุคคลทั่วไป) เป็นกรมธรรม์ที่ซื้อก่อนกระทำความผิดให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดีและถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในฐานความผิดอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาท

บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอประกันตัวต่อเจ้าพนักงาน และหากผู้เอาประกันภัยได้ใช้หนังสือรับรองเพื่อประกันตัวไปแล้วแต่ยังไม่เต็มวงเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ซึ่งมีวงเงินประกันตัวเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่จากบริษัทประกันภัยได้

แบบที่ ๒ กรมธรรม์ประกันภัย

อิสราภาพหลังกระทำความผิด (ใช้กับผู้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย) เป็นกรมธรรม์ที่ซื้อหลังจากกระทำความผิดหรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาแล้วให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดีและถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในทุกลักษณะฐานความผิด ยกเว้นคดียาเสพติด

บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ ผู้เอา

* ที่มา ข้อมูลจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ www.doi.go.th.



ประกันภัยพร้อมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอประกันตัวต่อเจ้าพนักงานตามคดีที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ระยะเวลาความคุ้มครอง

แบบที่ ๑ กรมธรรม์ประกันภัย
อิสรภาพก่อนกระทำความผิด จะมีระยะเวลาความคุ้มครองตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

แบบที่ ๒ กรมธรรม์ประกันภัย
อิสรภาพหลังกระทำความผิด จะมีระยะเวลาความคุ้มครองนับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัวจนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา หรือ นับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัวจนศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษา หรือนับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัวจนศาลฎีกามีคำพิพากษา หรือนับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัวจนคดีถึงที่สุด

เบี้ยประกันภัย

แบบที่ ๑ กรมธรรม์ประกันภัย
อิสรภาพก่อนกระทำความผิด อัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ๐.๕ % ขึ้นสูง ๑ % เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท

แบบที่ ๒ กรมธรรม์ประกันภัย
อิสรภาพหลังกระทำความผิด เบี้ยประกันภัยแบ่งตามชั้นศาลที่มีคำพิพากษาและฐานความผิด อัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ๕ % ขึ้นสูง ๒๐% เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง ๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย

หากผู้เอาประกันภัยมีบุคคลค่าประกันต่อบริษัทจะได้รับส่วนลด ๑๐% ของเบี้ยประกันภัย แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีหลักทรัพย์มาวางประกันร่วมจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยลดลงตามสัดส่วนราคาหลักประกัน

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างระยะเวลาประกันภัย

การคืนเบี้ยประกันภัย

บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณี ดังนี้

แบบที่ ๑ กรมธรรม์ประกันภัย
อิสรภาพก่อนการกระทำความผิด เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องให้ประกันตัวบริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย

แบบที่ ๒ กรมธรรม์ประกันภัย
อิสรภาพหลังกระทำความผิด

- เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาประกันภัย โดยไม่ผิดสัญญาประกันตัวบริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยครั้งหนึ่งให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัยหรือ

- เมื่อเจ้าพนักงานไม่อนุญาตให้ประกันตัวบริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจำนวนโดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ๕๐๐ บาท หรือ

- เมื่อเจ้าพนักงานอนุญาตให้ประกันตัว แต่ภายหลังมีคำสั่งถอนหรือยกเลิกการให้ประกันตัว หรือผู้เอาประกันภัยไม่ต้องการที่จะประกันตัว



อีกต่อไปบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ร้อยละ ๒๐ หรือ

- ผู้เอาประกันภัยไม่ผิดสัญญาประกันตัวจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ร้อยละ ๒๐

การใช้หนังสือรับรอง



แบบที่ ๑ กรมธรรม์ประกันภัยก่อนกระทำความผิด

- กรณี**ไม่มี**การกระทำความผิดในระหว่างระยะเวลาประกันภัย หนังสือรับรองจะสิ้นอายุตามระยะเวลาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

- กรณี**มี**การกระทำผิดผู้เอาประกันภัยกระทำความผิดในระหว่างระยะเวลาประกันภัย แต่ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัว บริษัทประกันภัยจะขยายเวลาใช้หนังสือรับรองที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยออกไป ๑ ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้ประกันตัวในความผิดที่ได้กระทำขึ้นภายในระยะเวลาประกันภัยนั้นและเมื่อหนังสือรับรองได้ใช้เป็นหลักประกันแล้วจะมีผลผูกพันบริษัทจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

แบบที่ ๒ กรมธรรม์ประกันภัย

หลังกระทำความผิดจะมีผลผูกพันบริษัทและใช้เป็นหลักประกันสำหรับการประกันตัวในฐานความผิดทางคดีอาญาจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

การซื้อประกันภัยอิสระภาพ

หากต้องการซื้อประกันภัยอิสระภาพสามารถติดต่อได้ที่บริษัทประกันวินาศภัยทั่วไปตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

